

GIÁ TRỊ HIỆN THỰC ĐƯỜNG LỐI QUÂN SỰ CỦA ĐẢNG TRONG ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975 VỚI NHIỆM VỤ BẢO VỆ TỔ QUỐC HIỆN NAY

• Nguyễn Mạnh Chung^(*)

Tóm tắt

Đường lối quân sự của Đảng ta trong Đại thắng mùa Xuân 1975 là đường lối chiến tranh nhân dân trên cả hai miền Nam - Bắc, tiến công địch trên cả ba vùng chiến lược và kết hợp chặt chẽ chiến tranh chính quy của bộ đội chủ lực với chiến tranh nhân dân địa phương. Bằng đường lối sáng tạo, Đảng đã lãnh đạo toàn quân và toàn dân làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975 vĩ đại. Ngày nay, đường lối ấy vẫn còn nguyên giá trị, xong đứng trước bối cảnh mới của thế giới, khu vực và trong nước như hiện nay, hơn bao giờ hết cần phải luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với xã hội chủ nghĩa, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh của đất nước, đồng thời đẩy mạnh xây dựng quân đội nhân dân theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Từ khóa: Đại thắng mùa xuân, 1975, đường lối quân sự, bảo vệ Tổ quốc.

1. Đặt vấn đề

Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân ta, thống nhất đất nước. Chỉ trong 55 ngày đêm, với tốc độ “một ngày bằng 20 năm” với sức mạnh áp đảo cả về quân sự và chính trị tích lũy từ nhiều năm, quân và dân ta đã giành toàn thắng bằng ba chiến dịch lớn: Tây Nguyên, Huế - Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, đập tan hơn một triệu quân Ngụy và tất cả bộ máy Ngụy quyền, chế độ thực dân kiểu mới mà đế quốc Mỹ dốc sức thực hiện ở miền Nam Việt Nam trong hai chục năm bị sụp đổ hoàn toàn. Đại thắng mùa Xuân 1975 đã được ghi vào lịch sử dân tộc Việt Nam bằng những chữ vàng chói lọi, là chiến công vĩ đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, là kết quả của sự vận dụng sáng tạo nghệ thuật quân sự thế giới và kế thừa truyền thống dựng nước đi đôi với giữ nước của lịch sử dân tộc, là đường lối quân sự đúng đắn, độc lập, tự chủ, sáng tạo của Đảng ta. Giá trị và tầm vóc ảnh hưởng của Đại thắng mùa xuân 1975 mãi mãi khắc sâu trong trái tim các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau, như một nguồn sức mạnh nội lực của tinh thần, niềm tin và hy vọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (XHCN) hôm nay.

2. Đường lối quân sự của Đảng trong Đại thắng mùa Xuân 1975

Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (năm 1976) đã khẳng định: “Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là thành quả tổng hợp của một loạt nhân tố tạo nên sức mạnh vô địch của cách mạng Việt Nam. Nguồn gốc của mọi nhân tố ấy chính là sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta” [2, tr. 472]. Và “trước hết là thắng lợi của đường lối chính trị, đường lối quân sự độc lập, tự chủ, đúng đắn và sáng tạo của Đảng” [2, tr. 484]. Đường lối quân sự của Đảng bao gồm “đường lối khởi nghĩa vũ trang toàn dân, kháng chiến toàn dân, toàn diện; đường lối vũ trang quần chúng cách mạng đi đôi với xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; phương thức tiến hành chiến tranh và nghệ thuật quân sự của Đảng” [5]. Là một bộ phận của đường lối cách mạng, nên đường lối quân sự không đơn thuần chỉ gồm những quan điểm, tư tưởng quân sự, chủ trương, giải pháp trong lĩnh vực quân sự, trong đấu tranh vũ trang, mà nội hàm của nó rộng lớn hơn, luôn gắn chặt với phương pháp cách mạng, nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh, các vấn đề về chiến lược, sách lược để huy động cho được sức mạnh tổng hợp của cả nước, của toàn dân nhằm hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu của cách mạng.

Đường lối quân sự của Đảng ta trong cuộc

^(*) Trường Đại học Chính trị - Bộ Quốc phòng.

kháng chiến chống Mỹ, cứu nước được hình thành trên nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về chiến tranh cách mạng, về xây dựng lực lượng cách mạng và tổ chức quân đội cách mạng... đồng thời, kết hợp với truyền thống quân sự quý báu của dân tộc vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam. Đường lối đó có sự kế thừa kinh nghiệm của cuộc kháng chiến chống Pháp, được bổ sung, phát triển và hoàn thiện từng bước trong kháng chiến chống Mỹ. Đại thắng mùa Xuân 1975 là sự thể hiện đỉnh cao về đường lối quân sự độc lập, tự chủ, sáng tạo của Đảng

Một là, tiến hành chiến tranh nhân dân trên cả hai miền. Để giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đảng ta đã tiến hành chiến tranh nhân dân với những nội dung và hình thức hết sức phong phú, sáng tạo và độc đáo. Bao trùm nhất của đường lối là tiến hành chiến tranh nhân dân trên cả hai miền Nam - Bắc; kết hợp tiến công ở miền Nam với bảo vệ miền Bắc, đánh thắng chiến tranh phá hoại của Mỹ ở miền Bắc với tăng cường sức mạnh mọi mặt cho miền Nam, phối hợp chặt chẽ giữa các chiến trường Nam, Bắc nước ta với chiến trường hai nước bạn Lào và Campuchia. Thực hiện chiến tranh nhân dân trong giai đoạn này, Đảng ta đã động viên, tổ chức toàn dân tiến hành chiến tranh với hai lực lượng cơ bản là lực lượng quân sự và lực lượng chính trị, hai hình thức đấu tranh cơ bản là đấu tranh quân sự và đấu tranh chính trị, chiến tranh cách mạng và khởi nghĩa của quần chúng, tiến công với nổi dậy, làm chủ để tiêu diệt địch, tiêu diệt địch để làm chủ...

Hai là, thực hành tiến công địch trên cả ba vùng chiến lược. Tư tưởng nhất quán của đường lối quân sự trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là tư tưởng chiến lược tiến công. Thực hành tiến công địch trên cả ba vùng chiến lược (rừng núi, nông thôn đồng bằng, thành thị) với phương pháp đánh địch và hình thức đấu tranh thích hợp ở mỗi vùng, trong từng thời gian. Nắm vững tư tưởng chiến lược tiến công, thực hành tiến công địch một cách toàn diện, liên tục, đều khắp, từ nhỏ đến lớn, từ thấp đến cao, từ bộ phận đến toàn cục, phát triển tuần tự, xen kẽ với những bước nhảy vọt, đánh bại các chiến lược, các bước leo thang mở rộng chiến tranh của đế quốc Mỹ. Với việc thực hiện triệt để tư

tướng chiến lược tiến công, chúng ta đã luôn nắm quyền chủ động về chiến lược, chiến dịch, có điều kiện để thực hiện từng bước chuyển hóa thế trận, so sánh lực lượng ta - địch, thay đổi cục diện chiến trường theo hướng có lợi, tạo và nắm chắc thời cơ tiến lên tổng tiến công và nổi dậy giành thắng lợi quyết định, kết thúc chiến tranh trong thời gian ngắn nhất, có lợi nhất.

Ba là, kết hợp chặt chẽ chiến tranh chính quy của bộ đội chủ lực với chiến tranh nhân dân địa phương. Phương thức tiến hành chiến tranh và nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân dân là nội dung cơ bản, biểu hiện tập trung nhất của đường lối quân sự, được thể hiện rõ trong kháng chiến chống Mỹ. Đó là phương thức kết hợp chặt chẽ chiến tranh chính quy của bộ đội chủ lực với chiến tranh nhân dân địa phương, do lực lượng vũ trang địa phương làm nòng cốt; kết hợp chặt chẽ giữa tiến công quân sự của lực lượng vũ trang ba thứ quân với nổi dậy giành quyền làm chủ của lực lượng chính trị quần chúng. Với phương thức đó, ta đã phát huy được sức mạnh lớn nhất của toàn dân, vai trò thế mạnh của lực lượng vũ trang, thực hiện đánh địch ở các quy mô: đánh lớn, đánh vừa, đánh nhỏ đan xen; vận dụng các hình thức tác chiến: phòng ngự, phản công, tiến công, lấy tiến công là chủ yếu. Để thực hiện phương thức trên ở quy mô ngày càng lớn, trình độ ngày càng cao, Đảng ta coi trọng xây dựng cả lực lượng quân sự và lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang ba thứ quân (bao gồm bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ), trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của bộ đội chủ lực. Cũng vì thế, với sự dày công xây dựng, trong những năm cuối của cuộc chiến tranh (1973, 1974), ta đã tổ chức được nhiều binh đoàn chủ lực với các thành phần binh chủng kỹ thuật hiện đại, có đủ khả năng tiến hành những chiến dịch tiến công hiệp đồng quân binh chủng quy mô lớn. Các binh đoàn chủ lực không ngừng phát triển lớn mạnh cả về quy mô tổ chức biên chế lực lượng và trang bị trong quá trình chiến đấu và là một trong những cơ sở quan trọng để Đảng ta hạ quyết tâm chiến lược: mở cuộc Tổng tiến công chiến lược mùa Xuân 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

3. Giá trị hiện thực đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay

Thực tiễn sinh động của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại suốt mấy chục năm của nhân dân ta, mà tâm điểm là những thắng lợi to lớn; đặc biệt là Đại thắng mùa Xuân năm 1975, là thể hiện đường lối quân sự đúng đắn, sáng tạo, độc lập, tự chủ của Đảng ta. Đường lối đó, có giá trị sâu sắc đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN ngày nay.

Trong những năm tới, dự báo trên thế giới và khu vực, hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế chủ đạo, song tình hình “tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định, bất trắc, khó lường, xung đột vũ trang, tranh chấp tài nguyên, chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo, xung đột sắc tộc, tôn giáo, hoạt động can thiệp, lật đổ, ly khai, khủng bố gia tăng” [3, tr. 233]. Cục diện thế giới đa cực hình thành ngày càng rõ. Các nước lớn vừa hợp tác, vừa đấu tranh, cạnh tranh, kiềm chế lẫn nhau, chi phối các quan hệ quốc tế. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó, Đông Nam Á là khu vực phát triển năng động và là nơi cạnh tranh quyết liệt giữa các nước lớn. Tuy ít có khả năng xảy ra chiến tranh, xung đột lớn ở khu vực này, nhưng tranh chấp biển, đảo sẽ gia tăng, không loại trừ khả năng có đột biến.

Đối với nước ta, sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh, đối ngoại... đạt được những thành tựu quan trọng, tăng cường đáng kể thế và lực của đất nước; vị thế của nước ta trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Nhưng bên cạnh đó, chúng ta cũng còn hạn chế, yếu kém và những vấn đề phức tạp mới nảy sinh chi phối đến sự phát triển đất nước và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Các thế lực thù địch tăng cường hoạt động chống phá Việt Nam cả về chính trị, kinh tế, tư tưởng, văn hóa, về dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo bằng những thủ đoạn mới hết sức tinh vi, thâm độc. Chúng ra sức tuyên truyền, kích động, thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, thay đổi chế độ chính trị ở nước ta.

Trong bối cảnh nêu trên, nhiệm vụ bảo vệ Tổ

quốc của nhân dân ta rất nặng nề, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, có không ít khó khăn, thách thức. Để vượt qua những thách thức đó, kế thừa và vận dụng sáng tạo đường lối quân sự của Đảng trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vào thực tiễn nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay là tất yếu khách quan và cần tập trung vào những vấn đề quan trọng sau đây:

Một là, luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới của Đảng, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc.

Đây là bài học kinh nghiệm rất sâu sắc về đường lối, về sự lãnh đạo của Đảng - nhân tố quyết định thắng lợi, đã được khẳng định trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta. Theo đó, trong tình hình hiện nay, hơn bao giờ hết chúng ta càng phải tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương. Đặc biệt cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới”; trong đó, cần phải nắm vững mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết đã chỉ ra. Về nhận thức tư tưởng, phải thấu suốt quan điểm giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, tăng cường sức mạnh quốc phòng; đồng thời, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch và mọi hành động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ Tổ quốc. Phải kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược, phát huy cao nhất sức mạnh của dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, phát huy nội lực là chính kết hợp với tranh thủ tối đa nguồn lực từ bên ngoài thông qua hội nhập, hợp tác quốc tế. Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp, do đó cần phải xây dựng và phát huy tiềm lực trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; kết hợp chặt chẽ các nhiệm vụ,

thường xuyên phối hợp hoạt động quốc phòng với an ninh và đối ngoại.

Hai là, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh của đất nước, đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố về chiều sâu, nhất là trên các địa bàn, hướng chiến lược.

Bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp của nhiều nhân tố. Vì vậy, điều kiện mới hiện nay bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, cần phải kết hợp nhiều nhiệm vụ, giải pháp cả chính trị, tư tưởng, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, đồng thời phát huy vai trò của hệ thống chính trị, các tổ chức, lực lượng để xây dựng, củng cố "thế trận lòng dân" vững chắc ngay từ cơ sở, qua đó tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và chế độ XHCN ở nước ta. Đồng thời, quán triệt sâu sắc quan điểm quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân của Đảng, tập trung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, có chất lượng tổng hợp ngày càng cao, trước hết là chất lượng chính trị và nghiệp vụ quân sự. Bên cạnh đó chú trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ nòng cốt, có cơ cấu thành phần hợp lý, số lượng và tỷ lệ phù hợp; xây dựng và nhân rộng các mô hình đơn vị dân quân tự vệ thường trực, dân quân tự vệ biển, dân quân tự vệ phòng không và tích cực nghiên cứu tổ chức đơn vị tự vệ trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài quốc doanh, khu công nghiệp, khu chế xuất có đủ điều kiện. Đồng thời, quan tâm và có kế hoạch xây dựng lực lượng dân quân tự vệ rộng rãi, sẵn sàng mở rộng lực lượng khi cần thiết.

Ba là, đẩy mạnh xây dựng quân đội nhân dân theo hướng "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại".

Quân đội nhân dân với vai trò là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Tổ quốc, Nhân dân. Trong tình hình mới hiện nay, quân đội cần chủ động nắm chắc tình hình, dự báo chính xác xu hướng phát triển, nhất là những vấn đề liên quan đến quốc phòng, an ninh của đất nước; trên cơ sở đó, phối hợp chặt chẽ với

các lực lượng công an, đối ngoại để tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối, chiến lược bảo vệ Tổ quốc và có đối sách, xử lý đúng đắn, kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần tạo môi trường hòa bình ổn định để xây dựng, phát triển đất nước. Để làm được điều đó, phải tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội; tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao; kiên quyết đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn "phi chính trị hóa" quân đội của các thế lực thù địch. Nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội, ngoài những yếu tố trên, quân đội phải từng bước hiện đại hóa cả về con người và trang bị vũ khí, trong đó: cần tập trung "ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng" [4, tr. 149]; tăng cường nguồn lực quốc phòng tạo cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện đại cho quân đội, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tích cực, chủ động chuẩn bị mọi lực lượng đủ mạnh và có kế hoạch, phương án tác chiến cụ thể, khoa học, sẵn sàng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong mọi tình huống.

4. Kết luận

Như vậy, với đường lối quân sự độc lập, tự chủ, sáng tạo: tiến hành chiến tranh nhân dân trên cả hai miền Nam - Bắc; thực hành tiến công địch trên cả ba vùng chiến lược (rừng núi, nông thôn đồng bằng, thành thị); kết hợp chặt chẽ chiến tranh chính quy của bộ đội chủ lực với chiến tranh nhân dân địa phương và kết hợp chặt chẽ giữa tiến công quân sự của lực lượng vũ trang ba thứ quân với nổi dậy giành quyền làm chủ của lực lượng chính trị quần chúng, đã góp phần quan trọng làm lên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất nước nhà. Đứng trước nhiệm vụ mới của sự nghiệp bảo vệ tổ quốc hiện nay, hơn bao giờ hết chúng ta phải phát huy những giá trị của Đại thắng mùa Xuân 1975 và luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh của đất nước, đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng

toàn dân, xây dựng thể trận quốc phòng toàn dân vững chắc gắn với thể trận an ninh nhân dân, đồng thời xây dựng quân đội nhân dân theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại là lực lượng tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân dân và là lực lượng nòng cốt cho toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN./.

Tài liệu tham khảo

- [1]. Bộ Tổng tham mưu (1997), *Giáo trình Lịch sử quân sự*, NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội.
- [2]. Đảng Cộng sản Việt Nam (1998), *Văn kiện Đảng, Toàn tập*, tập 37, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.
- [3]. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI*, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.
- [4]. Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII*, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.
- [5]. Trần Trọng Trung, Báo điện tử Đảng cộng Sản Việt Nam (26/9/2011), *Đảng Cộng sản Việt Nam - 80 năm xây dựng và phát triển, Đường lối quân sự của Đảng*, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2010.
- [6]. Viện Lịch sử quân sự Việt Nam (2003), *Tổng kết tác chiến chiến lược trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ*, NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội.
- [7]. Viện Lịch sử quân sự Việt Nam (1995), *Lịch sử nghệ thuật chiến dịch Việt Nam trong 30 năm chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ (1945-1975)*, NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội.

VALUES OF PRACTISING THE PARTY'S MILITARY POLICIES IN 1975 SPRING GRAND VICTORY AND CURRENT MISSION OF PROTECTING THE NATION

Summary

The Party's military policies in the 1975 Spring Grand Victory are the people's struggle in both the South-North, fighting enemies on all three strategic regions and uniting official armies and local forces. Creatively, the Party led the armies and the whole people to the 1975 Spring Grand Victory. Today these policies remain valid. In the world's, region's and country's current contexts, it is essential that we ought to be more persistent than ever before with those targets of national independence associated with socialism, strengthening the country's national defense-security capacity, and also promoting the building of the people's army towards revolution, professionalism, gradual modernization to become the key forces protecting Vietnam's socialism.

Keywords: 1975 Spring Grand Victory, military policies, national defense.

Ngày nhận bài: 26/11/2015; Ngày nhận lại: 15/12/2015; Ngày duyệt đăng: 19/2/2016.